

วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
1	นายเสรี เสนชู	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อ Power Point ประกอบการสอนกับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ	
2	นายภูวนาท มุสิกติก	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรักของนักศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี	
3	นายชัยยศ มีสวัสดิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องการเขียนกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี	
4	นางนุชอนงค์ คงเทศ	การศึกษาคำใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ	
5	นางสาวชวิตา ดีรัมย์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Mind Mapping และแบบธรรมดา	
6.	นางสาวมาริษา จินดาพล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ โดยใช้ Kahoot เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่	
7	นายธเนศพล คำบาง	การศึกษาคำใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไมโคร คอนโทรลเลอร์ เรื่องจอแสดงผลสำหรับใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduino โดยการใช้สื่อโปรแกรมจำลอง ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี	
8.	นายภาณุมาศ บำเพ็ญชาติ	การเรียนการสอนแบบกลุ่มเป็นสำคัญ วิชามอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ (20104 – 2008)	
9.	นายสมเกียรติ สุขปลั่ง	การพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	
10.	นายวันชัย พันธุมงคล	การจัดการเรียนรู้แบบสาริตเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานฝึกฝีมือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
11	นายอภิรมย์ สรรพาศินชัย	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะช่างอุตสาหกรรม โดยใช้สื่อการเรียน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล (๒๐๑๑- ๒๐๑๒)	
12	นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 วิชา โปรแกรมตารางงาน	
13	นางนิภา งามแสง	หัตถ์คดีที่มีต่อวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขาย ของนักเรียนระดับ ชั้นปวช.ปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี	
14	นางสาวเบญจวรรณ จันท์ สวัสดิ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การบัญชี เบื้องต้น ๑ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD	
15	นางสาวณัฐพัชร์ สิทธิพันธ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบบัญชีต้นทุน ช่วงการผลิตโดยใช้แบบฝึกวิชา 3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2	
16	นายหาญประชา พรหมมา	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานฝึกฝีมือ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 2	
17	นายภาคภูมิ นาคทิพย์	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ชาติไทย ระดับชั้น ปวช.๓ แผนกไฟฟ้ากำลัง ด้วย กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ	
18	นายปวีณ แก้วใส	การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า	
19	นางสาวสุภาพร ดางาม	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาของการส่งงาน รายวิชาแต่งเล็บ พันท์เล็บ ของนักเรียนโรงเรียนแก่นมัยม หลักสูตรวิชาชีพพระยะสัน โรงเรียนเทศบาล ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	
20	นายศิริพงษ์ พานทอง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบเสียงเพื่อความ บันเทิง วิชาระบบเสียงของนักเรียนระดับชั้นปวช. ชั้นปีที่ ๒ โดยใช้สื่อประสม	
22	นางสาวอัจฉรา อยู่อินทร์	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกม เป็นฐาน (Game- Based Learning) รายวิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	
23	นางสุภาพร ศรีถัน	การศึกษาความพึงพอใจในการ การจัดการเรียนการสอนด้วย Application Google Classroom ของนักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
24	นางพีไลวรรณ ตุ่นทอง	การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาการสร้างเว็บไซต์ เรื่องการ ออกแบบเลย์เอ๊าท์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนก วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
25	นางสาวสายธาร ดวงศรี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะการขับรถยนต์ อย่างปลอดภัยตามกฎจราจร วิชางานขับรถยนต์ ของ นักเรียนระดับ	
26	นางสาวนฤมล จันทรา	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี รายวิชา การบัญชีอุตสาหกรรม เรื่อง องค์ประกอบของต้นทุน	
27	นางสาวกรองแก้ว โฉมงาม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ โดยการ จัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียน	
28	นายณัฐพงษ์ จำปา	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.ระดับชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่าง	
29	นายวีระชัย ปิ่นคำ	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับ ปวช.๑ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น	
30	นายกฤษดา ถวิลรักษ์	เจตคติที่มีต่อตนเองด้านวินัย ในการเรียน ความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจทางการเรียนรู้	
31	นางสาววราภรณ์ โอภาโส	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ชั้น ปวช.1 และ ปวส. 2 สาขาวิชาธุรกิจเสริมสวย วิชาการแต่งหน้าโอกาสพิเศษ	
32	นายชลสิทธิ์ ปัสสาราช	การปรับพฤติกรรมการชั้นเรียนให้ตรงเวลา โดยใช้การ เสริมแรงแบบลงโทษทางบวกในรายวิชา อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และวงจร	